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๓๑.นางดวงดาว อานุภาพยรรยง ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๓๒.นายไกรเซษฐ์ ทองบุตร ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ
๓๓.นายจักรพงศ์ คำอักษร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
๓๔.นางสาวหนึ่งฤทัย สุธรรมปวง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๓๔.นางสาวอริสรา แก้วปิง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
๓๖.นางสาวพิซขญา เวชสวรรรค์ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจ
๓๗.นายธนขาย อุดมสารี ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง
๓๘.นายนิรันดร วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
๓๙.นางสาวอโณทัย ไขยวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๔๐.นายสุรทัศน์ ทิพย์ประยูร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๔๑.นายปีญญา สุริยะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิษัติการ
๔๒.นางวนิดา เพชรกาศ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิษัติการ
๔๓.นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง นักประขาสัมพันธ์ปฏิบํติการ
๔๔.นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔๔.นายพรฑศพล ชมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบํติงาน
๔๖.นางสาวแสงดาว ตาโน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔๗.นางสาวนพมาศ ขัยยาคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบํติงาน
๔๘.นางสาวภาวิณี ต๊ะเฟย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบํติงาน
๔๙.นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการ
๔๐.นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
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เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระท่ี ๒
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บัดนี้สมาซิกครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องจากท่านถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไม่สามารถปฏิบีติหน้าที่ได้ ขอเรียนเชิญท่าน
สุปราณี เกิดมูล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขึ้นบัลลังก์
และทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕:๖๔ ดิฉันขอดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระ
- เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑
เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
-ด้วยในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้กับ 
ข้าราขการและพนักงานจ้าง สังกัดกองข่าง ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี 
งบประมาณพ.ศ. ๒๔๖๔ จำนวน ๗ ราย เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ลานสวนกลาง 
ลำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ัน ๑ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน 
-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ 
เร่ืองท่ีเสนอ
๒.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงดำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
-ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒิ หน่อดำ รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการญัตติ ๒.๑ ตามที่สภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีมติเห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ 
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๓ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ 
(สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๓ งาน 
บริหารท ั่วไปเก ี่ยวก ับการต ิกษา หมวดค่าครุภ ัณฑ ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการท ี่ ๑ หน้า ๒๓๗ ค ่าจ ัดซ ื้อเครื่องออก 
กำลังกาย จำนวน ๓๗๗,๗๐๐ บาท กองการศึกษาฯ ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ดำชี้แจงงบประมาณฯ เนื่องจากกองการศึกษาฯ ได้ตรวจสอบและสืบด้นข้อมูล 
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ตามห้องตลาดแล้ว พบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวมีการกำหนดให้ 
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน 150 ๙๐๐๑:๒๐๐๘ ซึ่งบีจจุบัน 
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ ได้ประกาศใข้ระบบรับรองมาตรฐาน 150 
๙๐๐๑:๒๐๑๔ ซึ่งเป็นปีบีจจุบัน จีงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงดำขึ้แจงคุณลักษณะให้ม ีความถูกต้องก่อน เพื่อจะได้ดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขรายละเอียดประกอบงบประมาณ
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มติท่ีประชุม
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รายจ่ายดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .๒๕:๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ 
รายการที่ได ้ก ันเงินหรือขยายเวลาการเบ ิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อ 
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบ ิกจ่ายเงิน จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
-ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ 
จะอภิปราย'ขอเซิญ - ไม่มี -
-ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประขุม
- ดิฉันจะขอมติที่ประชุม
-สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๑ เสียง-
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบ'ประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๑ เสียง อนุมัติให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ฝ่ายบริหาร 
ได้แถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- ต่อไป ๒.๒ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการญัตติ ๒.๒ ตามที่องค์การ 
บริหารส ่วนจังหวัดลำปาง ได้ขออนุม ัต ิก ันเงินกรณีไม่ได้ก ่อหนี้ผ ูกพัน ตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๗ 
โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๘๓๔,๑๕๐ บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านแปด 
แสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีมติเห็นขอบอนุมัติแล้วในการ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งท่ี ๖
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ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๗ โครงการ 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๘๓๔,๑๕๐ บาท (สองร้อยสิบ?(ล้านแปดแสน - 
สามหมื่นสิ่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เนื่องจากมีโครงการที่สภาองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดลำปางได้อนุม ัต ิให ้ก ันเงินกรณีไม่ได้ก ่อหนี้ผ ูกพันตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซี่งตั้งงบประมาณในส่วน 
ของกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและ 
เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ เป็นจำนวน 
เง ิน ท ั้งส ิ้น  ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บ าท  (ส ิบ ล ้าน บ าท ถ ้ว น ) ต า ม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการรับเงิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ในกรณ ีท ี่ม ีรายจ ่ายหมวดค ่า 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน 
นั้นต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตาม 
วรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ 
ขออนุมัต ิขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เก ินอีกหนึ่งป ีต ่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมี 
ความจำเป ็นต้องแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีและโครงการ 
ดังกล่าวต้องมีว ัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้ร ับอนุม ัต ิให้ก ันเงินไว้ กรณีที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุด 
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว 
หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน 
จำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม เพ ื่อให้การดำเน ินการเป ็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ .๒๕๔๗ และแก้ไขเพ ิ่มเต ิม (ฉบับที่ ๔) พ .ศ .๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคสอง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ 
ก่อหนี้ผูกพันโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ี 
ไม,สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ท้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งตั้งงบประมาณ 
ในส่วนของกองช่าง จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(สิบล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ไปอีกไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม 
หรือจะอภิปรายขอเขิญ - ไม่มี-
-ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประชุมดิฉันจะขอมติท่ี 
ประชุม



นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายวราวุฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ี 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๓ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๔ เสียง
-สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามท่ีฝ่าย 

บริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้ขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ท่ีฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสิอท่ี ลป ๔๑๐๐๔/๓๒๘๔ 
ลงวันท่ี ๒๓กันยายน ๒๔๖๔ไม่เห็นชอบจำนวน-เสียง งดออกเสียง 
จำนวน - เสียง

- ต่อไป ๒.๓ ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังวัดลำปางได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการญัตติ ๒.๓ ตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 
จำนวน ๙๐๔,๘๖๙,๐๐๐.- บาท (เก้าร้อยสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาท 
ล้วน) น้ัน ปรากฏว่า มีโครงการที่ตั้งจ่ายในส่วนของสำนักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสาธารณสุข กองการ 
เจ้าหน้าที่และกองช่าง ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน 
ป ีงบประมาณ พ .ศ .๒๔๖๔ แต ่ม ืความจำเป ็นจะต้องใช ้จ ่ายเง ินน ั้นต ่อไปอีก 
จำนวน ๑๐๙ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๗,๗๔๐.- บาท (เก้าล้านห้า 
แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทล้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ ในกรณีที่มืรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน 
ห้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาห้องถิ่นได้อีกไม'เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณี 
เม ื่อส ิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดิไม่ 
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาห้องถิ่น หรือกรณีมิความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง



นายวราวุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง
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รายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไม่ 
เก ิน อ ีก ห น ึ่งป ีต ่อ ส ภ าห ้อ งถ ิ่น แล ้วแต ่ก รณ ี แ ล ะโครงก ารด ังก ล ่าวต ้อ งม ี 
วัตถุประสงคํเด ิมตามที่ไต้ร ับอนุม ัต ิให ้ก ันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วน 
ห้องถิ่นใต้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ 
กันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ไต้ 
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตก 
เป็นเงินสะสม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ 
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ วรรคแรก องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง จึงขออนุมัติก ันเงินกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผ ูกพันไต้ทันภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ซึ่งตั้งจ่ายในส่วนของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสาธารณสุข กองการ 
เจ ้าหน ้าท ี่และกองช ่าง ท ี่ไม ่สามารถก่อหนี้ผ ูกพ ันและเบ ิกจ่ายได้ท ันภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ แต่ม ีความจำเป ็นที่จะต้องใช้จ ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
จำนวน ๑๐๙ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๗,๗๔๐.- บาท (เก้าล้านห้า 
แสนลี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยลี่สิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย เพื่อเบิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ไปอีกไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
หรือจะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี-
-ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประขุม จำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประขุม
- ดิฉันจะขอมติที่ประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ไต้ก่อหนี้ผูกพัน ตาม'ข้อ'นัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
จำนวน ๒๗ เสียง
■ สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ไต้ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
-ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๗ เสียง อนุมัติให้กันเงิน 
กรณี ไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๔๑๐๐๔/ ๓๒๘๔ 
ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง



นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระที่ ๓

- ต่อไประเบียบวาระที่ ๓ 

เรื่องอื่น ๆ

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

- ด ิฉันขอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ทำหน้าที่ประธานเพื่อดำเนินการประขุมตามระเบียบวาระต่อไป 
-ต่อไประเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น  ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามใน
วาระนี้ฃอเชิญ 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหาร

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ และญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ 
ผ ูกพ ันตามข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ขอขอบคุณ
-ตามที่ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ต่อสภา 
ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่เปีนประโยฃน์ต่อส่วนรวมถือว่าเปีนกรณี 
จำเป็นและเร่งด่วน กอปรกับใกล้จะสิ้นปีงบประมาณและหากล่าข้าจะก่อเกิด 
ความเสียหายแก,องค์กร ผมจึงอนุญาตให้เสนอญัตตินี้ด้วยวาจาต่อสภา และ 
ผมขอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประขุมครั้งนี้ คือ 
-ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
-ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ม ีความจำเป ็นต ้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ ว ห 0 ๑๙) ท่ี 
ระบาดอยู่ร ัฐบาลมีนโยบายในการระงับการแพร่เช ื้อโรคดังกล ่าว โดยงดจัด 
กิจกรรมการประขุม สัมมนา และกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประซาขน จึงเป็น 
เหตุให้งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้มีเงินเหลือจ่าย 
จำนวน ๑๐,๒ ๒ ๔,๐๐๐.- บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ประกอบกับมีถนนสายทางที่อยู่ในความรับผิดขอบขององค์การบริหารส่วน



๑๐

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร จังหวัดลำปาง ชำรุด เสียหาย และมีโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง 
นายกอบจ.ลำปาง ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดลำปางมีความชำรุด เส ียหาย ประซาซนได้รับความ

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

เด ือดร้อนจากการใข้ถนนในการเดินทางไปประกอบอาชีพ จ ีงม ีความจำเป ็น 
จะต้องซ่อมสร้างถนนให้ไต้มาตรฐาน ประขาซนไต้รับความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินในการเดินทาง การดำเนินการดังกล่าว ไม่สามารถที่จะเสนอหนังสือ 
เป ็นญัตติต ่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางล่วงหน้าก่อนวัน 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ก่อนห้าวันไต้ จึงขอเสนอญัตติการ 
โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย ป ร ะ จ ำ ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .๒๔๖๔ จำน วน  
๑๐,๒๒๔,๐๐๐.- บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวาจาใน 
คราวประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 
๓ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๖๔ รายละเอ ียดตามเอกสารท ี่แนบมาพร้อมน ี้ 
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ 
ล ักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอเรื่องดังกล่าวให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง พิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 
•ตามที่ฝ่ายบริหารไต้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ
จะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -
-ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุม จำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๗ เสียง-

มติที่ประชุม

- สมาซิกท่านใดไม่เห็นซอบอบุม้ติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ■ ไม่มี- 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มมีติเห็นชอบจำนวน ๒๗ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามทีฝ่่าย 
บริหารได้แถลง ไม เ่ห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ต่อไปขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไมไต้ก่อหนี้ผูกพันตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔

นางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวน ๙๐๔,๘๖๙,๐๐๐.- บาท 
(เก้าร้อยสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้นปรากฏว่ามีโครงการที่ตั้งจ่าย 
ในส่วนของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการศึกษา ศาสนาและ



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร วัฒนธรรมและกองช่าง ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน
นายกอบจ.ลำปาง ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๔ แต ่ม ีความจำเป ็นจะต้องใช ้จ ่ายเง ินน ั้นต ่อไปอีก

จำนวน ๒๓ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘,๓๒๑,๔๐๐.- บาท (สามสิบแปด 
ล้านสามแสนสองหมื่นหนี้งพับ?!ร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ 
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง 
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่ 
เก ินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณ ีม ีความจำเป ็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
รายการด ังกล ่าวท ี่ทำให ้ล ักษณะ ปริมาณ ค ุณ ภ ่าพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่ 
เก ิน อ ีก ห น ึ่งป ีต ่อ ส ภ าท ้อ งถ ิ่น แล ้วแต ่ก รณ ี แล ะโค รงก ารด ังก ล ่าวต ้อ งม ี 
ว ัตถุประสงค์เด ิมตามที่ได ้ร ับอนุม ัต ิให ้ก ันเงินไว้ กรณีท ี่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ 
กันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ 
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตก 
เป็นเงินสะสม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ 
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคแรก องค์การบริหารส่วน 
จ ังหวัดลำปาง จึงขออนุมัต ิก ันเงินกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผ ูกพันได้ทันภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งตั้งจ่ายในส่วนของลำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองช่าง ท่ีไม,สามารถก่อหนี้ 
ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แต่มีความจำเป็นที่ 
จะต้องใช้จ ่ายเง ินน ั้นต่อไปอีก จำนวน ๒๓ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
๓๘,๓๒๑,๔๐๐.- บาท (สามสิบแปดล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันลี่ร้อยบาท 
ถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ไปอีก 
ไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมิติต่อไป

นายบุญเลิศ แสนเทพ - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
รองประธานสภาฯ หรือจะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี-

-ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญ้ติ

(5X3)



งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
จำนวน ๒๗ เสียง
-สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญ้ติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
-ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ๒๗ เสียง อนุมัติให้กันเงิน 
กรณี ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ตามที่ท่านซุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเรื่องโครงการเตรียม 
ความพร้อมเข้าสู่การท่องเที่ยวเซิงธรณีจังหวัดลำปาง โดยให้ท่านสมาซิกได้เสนอ 
จุดเด่นในพื้นที่ที่แปลงเป็นจุดขายที่โดดเด่นได้และอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
หรือผลิตภัณฑ์ อาหารร้านอาหารที่อร่อยที่ท่านได้นำเสนอเบื้องต้นด่อที่ประชุม 
สภาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ไปบ้างแล้วและในวันนี้ท ่านจะได้นำเสนอ 
เพิ่มเติม - ขอเซิญท่านชุลีวันทนํ สายสิงห์ทอง

นางชุลีวัน่ทน์ สายสิงห์ทอง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทุกท่าน ก่อนที่จะขึ้นแบบสอบถามขอเชิญท่านได้รับซม เว๐ผรโ เว๐]ก!: ที่ได้เล่า 
ถ ึงความเป ็นมาของคำว่าอ ุทยานธรณี การท่องเที่ยวเซิงธรณีก่อนหากท่านได้ 
ร ับขมแล้วจะขออนุญาตอธิบายในแบบสอบถามที่แจกให้ท ุกท่าน เซิญรับซม 
เว0ผ6โ |ว0เซ:
-ตามที่ได้รับซม เว๐ผ6โ เว๐!ท* มีท่านใดที่จะสงสัยหรือว่าอยากจะซักถาม เพราะ 
จาก เว๐'ผ6โ เว๐!เซ: ที่ท่านได้ยินเป็นเรื่องของความเป็นมาเป็นเรื่องของคำอธิบาย 
และล้าหากว่าท่านยังสงสัยในจุดนี้ เชิญท่านสอบถามได้ ถ้าหากท่านไม่ถามแสดง 
ว่าท่านเข้าใจ ไม่แน่ใจว่าท่านนายกจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ขอเชิญนายก 

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ก่อนอื่นต้องบอกว่าหลายๆ ท่าน

อาจจะยังสงสัยว่าทำไมว่าอบจ.ลำปางถึงได้สนใจจะทำเรื่องของโครงการพัฒนา 
อุทยานธรณีขึ้นในจังหวัดลำปาง ได้คุยกับหลายๆ ท่านก็ยังไม่เข้าใจกัน คำว่า 
อุทยานธรณีมืคำถามสองคำถามที่ได้รับมาบ่อย  ๆ เรื่องแรกที่บอกว่าทำไมต้อง 
เป ็น เร ื่องอ ุท ยาน ธรณ ีจ ังห ว ัดลำป างได ้ม ืการพ ยายามพ ัฒ น าเร ื่องของการ 
ท่องเที่ยวมาเยอะมีการตั้งซื่อจังหวัด การตั้งวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวของจังหวัด 
หลากหลายมากที่ผ่านมาลำปางสุขทุกด้าน ลำปางเมืองที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา 
เมืองต้องห้ามพลาด โดยส่วนตัวแล้วมองว่าเป็นนามธรรมและจับต้องได้ยากเลย 
ทำให ้การท่องเท ี่ยวที่ผ ่านมาไม่ค ่อยเห ็นผลเป็นรูปธรรมเพราะเราจะมุ่งทำแด่ 
นามธรรม มุ่งแด่เรื่องของความสุข โดยที่ไม่มืแผนที่จะทำอย่างซัดเจนการที่เรามา 
ทำเรื่องการท่องเที่ยวเซิงธรณีเนื่องจากว่าเหมือนกับที่ได้เสนอไป เว๐ผ 6 โ เว๐!เซ:
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๑๓

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร และท่านที่ปรึกษาฯ ท่านซุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง คงได้อธิบายให้ฟ้งเมื่อครั้งที่แล้ว 
นายกอบจ.ลำปาง ว่าได้เกี่ยวข้องกับ ๓-๔ เรื่องซึ่งจะครอบคลุมแทบจะทุกเรื่องของการท่องเที่ยวมี

ตั้งแต่เรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวเซิงธรรมชาติ เซิงนิเวศ รวมทั้ง 
เรื่องของโบราณสถาน เพราะฉะนั้นการใช้คำว่าอุทยานธรณีอาจจะทำให้คนไม่ 
ค่อยเข้าใจ แต่จริง  ๆ คือเรื่องเดียวกันทั้งหมดคือเรื่องการส่งเสริมทรัพยากรที่เรา 
มีอยู่ของจังหวัดเพ ื่อส ่งเสริมการท่องเท ี่ยว ถ ้าเราได้จ ับจุดท ี่ซ ัดเจนก็จะทำให้ 
จังหวัดลำปางจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องแหล่งท่องเที่ยวแหล่งธรณีเยอะมาก 
อย่างที่เห็นในสไลด์ มีต ั้งแต่ที่อำเภอแม่เมาะ อำเภอเกาะคามีมน ุษย์เกาะคา ถํ้า 
ผาปองเป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นมากใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งใบ 
ประเทศจีนที่โดดเด่นคนไปเที่ยวเยอะแต่บ้านเราเหมือนกับถูกซ่อนอยู่ยังไม่ได้รับ 
การพัฒนา มนุษย์เกาะคาต้องบอกว่าหายากมากๆ เป็นโบราณวัตถุที่สำคัญแต่ว่า 
ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเราน่าจะเก็บรักษาที่โรงพ'ยาบาลคิริราช เราก ็จะพยายามดีง 
จุดเด่นต่าง  ๆ ที่เรามีมาพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรมความซัดเจนเป็นที่มาของการ 
เร ิ่มด ้นด้วยคำว่าอ ุทยานธรณ ี จริง  ๆ ค ือการพัฒนาการท่องเท ี่ยวของจังหวัด 
ลำปางแค่ว่าเอาจุดตรงนี้มาเป็นจุดเด่นจุดนำเพื่อที่จะซับเคลื่อนต่อไปได้อย่างเป็น 
รูปธรรม ไมใช่กว้าง  ๆ เป็นนามธรรมแล้วพัฒนากันไป จังหวัดอื่นๆ คล้ายๆ กัน 
จะเน้นเรื่องวัฒนธรรม เรื่องประเพณีเรื่องธรรมชาติเซิงนิเวศ แต่ละจังหวัดก็จะมี 
จุดเด่นที่ซัดเจนถ้าได้มาทำเรื่องนี้ก็หวังว่าอย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่ดีงดูดความสนใจ 
และทำให้เป็นรูปธรรมได้ง่ายกว่าการที่เราจะเปิดกว้าง  ๆ ไว้แบบเดิมที่เคยทำกัน 
มา อันนี้เป็นเรื่องแรก เรื่องที่สองเข้าใจว่าการประขุมครั้งที่แล้วมีหลายท่านสงสัย 
ว่าทำไม อบจ. ลำปางถึงจะต้องมาบุ่งพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวทำไมไม่ปล่อยให้ 
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานการท่องเที่ยว เซ่น ททท. หรือ กทท. ต้องอธิบายว่าการ 
ท่องเที่ยวที่จะเป็นหน่วยที่จะสร้าง (30? หลักของจังหวัดในหลาย  ๆ จังหวัด ณ 
ปีจจุบันเพราะอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง เราไม่ว่าจะเป็นเซรามิค เป็นเรื่อง 
อุตสาหกรรมไมิไม่มีความโดดเด่นแล้วในปิจจุบันเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะ 
เป็นจุดเด่นที่จะดึงรายได้สร้าง ธ อ ? ให้จังหวัดเราตรงนี้ถ้าทำให้เกิดได้ก็สามารถ 
ทำให้ประซาซนมีรายได้มีการสร้างเศรษฐกิจในขุมซนและทรัพยากรแต่ละขิ้นที่มี 
อยู่ก็มีอยู่ในขุมซนแทบทั้งนั้นเหมือนกับการที่เราดึงการท่องเที่ยวดึงกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจเข้าไปให้เกิดในขุมซนแต่ละแห่งก็คิดว่าเหมือนเราเข้าไปช่วยหน่วยงาน 
การท่องเที่ยวก็ทำไปแต่เราก็พยายามเข้าไปล่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือในจุดที่ 
เขายังไม่ได้ทำจุดที่เขาไม่สนใจมองข้ามไป จึงเป็นที่มาที่ไปทำไม อบจ.ลำปาง ถึง 
สนใจทำเรื่องนี้ ตรงนี้ไม่ได้หยุดที่อุทยานธรณีแต่คือการพัฒนาการเรื่องเที่ยวของ 
จังหวัดด้วยการใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีอยู่ในขุมขนมาเป็นจุดเริ่มด้น เน้นที่ 
ทรัพยากรธรณีที่เรามีอยู่ยกตัวอย่างอุทยานแห่งขาติถํ้าผาไทยจะมีทรัพยากรที่ 
โดดเด่นยังไม่ได้รับการโปรโมฑเท่าที่ควร ตัวอุทยานก็ยังไม่เป็นอุทยานเป็นแค่ 
อุทยานเตรียมการก็อยากจะเข้าไปช่วยผลักตันให้สามารถที่จะเรียกว่าผ่านการ 
อนุมัติจากส่วนกลางให้มาเป็นอุทยานจริง  ๆ เพื่อจะได้พัฒนาได้กันเต็มที่ในนั้นมี 
สิ่งที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากมีเส้นทางท่องเที่ยวโปรโมทได้หลากหลายมาก มี



นางสาวตวงรัตน์ โลหสุนทร กิจกรรมต่าง  ๆ ที่จะสร้างขึ้นมาได้เพื่อทำให้ชุมซนมีรายได้ เซ่นกิจกรรมปีนเซา 
นายกอบจ.ลำปาง ตอนที่ได้ไปหาเสียงไดไปที่บ้านท่าสีก็จะมีภาพเซียนโบราณมีคุณค่ามาก  ๆ แต่ไม'
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ค่อยมีใครรู้จักจึงคิดว่าจะเอาตัวนี้เหมือนเป็นตัวผลักดันที่จะทำให้ทรัพยากรใน 
ชุมซนมีโอกาสที่จะเป็ดตัวก็จะได้มีโอกาสพัฒนาได้มากขึ้นจึงเป็นที่มาที่ไปว่า 
ทำไมถึงได้มาทำเรื่องอุทยานธรณีและถึงได้มาเน้นเรื่องการท่องเที่ยว คิดว่าแต่ละ 
ท่านในแต่ละเซตพื้นที่ซองท่านก็จะมีพื้นที่ๆน่าสนใจมีทรัพยากรที่อยู่ในเขตพื้นที่ 
ของท่านจึงทำให้เราจึงอยากจะทราบข้อมูลตรงนี้ เพื่อเราจะได้มารวบรวมเก็บ 
เป็นข้อมูลหาจุดไหนที่เราสามารถดูแล้วว่าสามารถที่จะพัฒนาได้มีตักยภาพที่จะ 
ทำเท่างบประมาณที่เรามีทำด้วยการประสานงานต่าง  ๆ ที่เราสามารถทำได้และ 
จะได้ซ่วยกันผลักตันให้เป็นจุดเด่นของจังหวัดอาจจะทำได้ไม่คลอบคลุม ทั้งทุก 
เขตในเวลาเด ียวก ันแต่ก ็จะค่อย  ๆ ทำไปตามศักยภาพที่ม ีอย ู่ต ้องอาศัยความ 
ร่วมมือ และความตั้งใจซองท่าน สจ.แต่ละท่านด้วยก็ได้มีความตั้งใจที่อยากจะ 
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัดมีความอ่อนแอมากในพื้นที่ของท่าน 
อันนี้ก ็อยากจะทำให้เกิดขึ้น ก็ต้องขอว่า ท่าน สจ.แต่ละท่านสามารถนำเสนอ 
จุดเด่นของพื้นที่ของท่านเข้ามาแล้วจะได้มาดูร่วมกันว่าจุดไหนสามารถทำได้ก่อน 
พัฒนาได้ก่อนแล้วจะค่อย  ๆ ทำไป ขอกราบเร ียนเพ ื่อความข ัดเจนเพ ียงเท ่าน ี้ 
ส ่วนท่านไหนจะมีข ้อเสนอแนะหรือว ่าม ีคำขึ้แจงอะไรเพ ิ่มเต ิม เชิญเสนอได้ 
ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านธยานี ศรีโรจนกุล

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันธยานี ศรีโรจนกุล สมาชิกสภา 
องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแม ่เม าะ ในเร ื่องของการ 
ท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ในปีเดียวหรืออาจต้องทำหลายๆ ปี และสิ่งท่ี 
สำคัญคือสื่อโซเชียลค่อนข้างจะสำคัญ จุดเด่นคืออะไรบางครั้งจะต้องครอบคลุม 
ทุกช่วงอายุเพราะซ่วงวัยรุ่นไม่ค่อยไปวัดจะมีส่วนไหนที่เป็นจุดเด่นที่เห็นขัดๆ ถํ้า 
ดอยพระฌาณ ที่คนอายุน้อยๆหรือช่วงวัยรุ่นเริ่มไปกันเยอะเพราะมีจุดเด่นเรื่อง 
ของการถ่ายรูปสิ่งที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชน ถึงแม้ว่าอบจ.จะจัดสรร 
งบประมาณลงไปเท่าไหร่ แต่ถ้าหากชุมซนไม่เดินต่อก็เหมือนกับไฟไหม้ฟาง 
งบประมาณก็จะศูนย์เปล่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ สมาชิกทุกท่านได้ลงรายละเอียดส่ง 
มาเป ็นข้อมูลก็อยากให้ฝ ่ายบริหาร ผู้ท ี่เก ี่ยวข้องผู้จ ัดทำในเรื่องเหล่านี้ต ้องไป 
สำรวจชุมซนด้วยว่าชุมขนมีความพร้อมหรือไม,เพราะบางสถานที่ก็กลายเป็นที่รก 
ร้างเสียดายงบประมาณ เช่น อำเภอแม่เมาะเวลา ที่มีรถทัวร์เข้าไปจะเข้าไปศูนย์ 
พิพิธภัณฑ์ลิกไนทํศึกษาเป็นที่ กฟภ. ได้จัดทำค่อนข้างจะสรุปตรงนั้นได้หมด 
เพราะม ีว ิด ีท ัศน ์ เด็ก  ๆ เยาวฃนสามารถเรียนรู้ได ้ง ่าย เราต ้องการให ้เข ้ามา 
ท่องเที่ยวในชุมซนก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยระยะเวลา ในส่วน 
ของภาพเซียนประตูผา ที่ท ่าสีเพราะว่าต่างขาติเข้ามาสำรวจ มาทุกปีเพราะเป็น 
จุดปีนเขาที่ได้มาตรฐานและท่านนายกก็ได้เคยเข้าไปแล้วก็อยากจะทำให้ทำ
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ทางเข้าเพื่อที่จะเดินทางเข้าง่าย ถ้าเข้ายากก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไป และ 
อยากจะท ราบ ถ ึงลำด ับ ข ั้น ตอน เอาเพ ียงแค ่ส ามป ี ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
อยากจะให้ฝ่ายบริหารนำเข้าสู่สภาด้วย ว่าเมื่อท่านได้รวบรวมข้อมูลแล้วที่ไหน 
ท่านคิดว่าท่านไปแล้วชุมซนเอาด้วยและท่านจะทำในสามปีนี้มีที่ไหนก็อยากจะให้ 
นำข้อม ูลเหล่าน ี้นำมาบอกท่านสมาขิกทราบด้วย สิงที่สำคัญในเรื่องของการ 
ประขาส ัมพ ันธ ์เพราะถ ้าไม ่ม ีการประซาลำพ ันธ์คนก็จะไม ่ค ่อยทราบข ้อม ูล 
ขอขอบคุณ
-ฃอเขิญท่านชุลีวันน์ สายสิงห์ทอง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ทุกท่าน ขอนำเรียนว่าการที่จะทำเรื่องการท่องเที่ยวคงจะเป็นระยะเริ่มแรกที่เป็น 
และก็คงจะเร่งในระดับแรกจนกว่าจะเป็นอุทยานธรณีจังหวัดและหลังจากนั้น 
ข้อมูลที่ท ุกท่านส่งมาก็จะนำมารวบรวมข้อมูลและแยกเป็นกลุ่ม  ๆ ของข้อมูล 
แยกเป็น ๔ ด้านสาเหตุท ี่แยกเป็น ๔ ด้านก็เน ื่องจากเราถอดรหัสออกมาจาก 
ยูเนสโก้และอุทยานธรณีประเทศไทยว่าจะต้องมีด้านธรณีวิทยาด้านท่องเที่ยว 
ธรณ ีการท่องเท ี่ยวเซ ิงน ิเวศ การท่องเท ี่ยวด้านโบราณคดี การท่องเท ี่ยวด้าน 
วัฒนธรรม ท้ัง ๔ ด้านเมื่อเราได้ถอดออกมาแล้ว ก็จะทำแผนการท่องเที่ยว และมี 
แผนแม่บทอุทยานธรณีแล้วนำเข้าสู่สภาเพื่อให้สภาทราบและหลังจากนั้นการ 
ท่องเที่ยวต่าง  ๆ เมื่อได้เลือกจุดแล้วในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าจะเลือกจุดใด 
เป็นจุดเด่น เราจะทำด้านใดด้านหนื่งทำทั้ง  ๆ ขว้าง  ๆ ไม่ได้ จะต้องมีแผนว่าใน 
แต่ละด้านจะต้องเลือกจุดที่โดดเด่นที่สุด ทำก่อนหรือจะเป็นจุดโดดเด่นที่ที่
เป ็นจุดขายและเป็นจุดที่ประขาซนยินยอมและมีส ่วนร่วมในการทำก่อนเป็น 
อันดับแรกเพราะการที่ประซาขนไม่มีส่วนร่วมการทำงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
ใดก็ตามหากเป็นการสั่งการลงมาส่วนใหญ่ท่านจะเห็นว่าไม่ค่อยลำเร็จแด่ถ้าหาก 
ว่าเป็นจุดที่ท่านสมาขิกทุกท่านลงไปคลุกคลีกับประซาซนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
และประซาขนเห็นพ้องต้องกันเมื่อใดท่านจะเห็นว่าที่นั้นมักจะเกิดความสำเร็จทุก 
คร้ัง เรื่องนี้ก็เซ่นกันถ้าหากว่าท่านสมาขิกทุกท่าน ไม่ยินยอมพร้อมใจในการที่จะ 
สร้างการมีส่วนร่วมจากประซาซนจากชุมซนด่าง  ๆ งานเรื่องนี้ก็อาจจะไม่สำเร็จ 
ถ้าหากจะพึ่งทางราฃการอย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นได้ก็อาจจะเป็นการสั่ง 
การจากผู้ว ่าการจากผู้ว ่าราซการจังหวัด ท ่านนายอำเภอ ถ้าถามว่าเก ิดความ 
ยั่งยืนหรือไม่งบหมดคนก็ไป ตัวดิฉันเองก็ยังไม่อยากเห็นแบบนั้นอยากเห็นทุก 
ท ่านซ ่วยก ันสร้างการม ีส ่วนร่วม ถามว ่าเราจะท ำได ้อย ่างไรท ี่ผ ่าน มาม ีแต ่ 
คำอธิบายมีแด่คำนิยาม แด่เรายังไม่มี เา๐พ  1:๐ ไม่มีการจะไปสู่ ยกตัวอย่าง เซ่น 
เมื่อลักครู่ท ่านจะเห็นภาพอดีตนายอำเภอแม่เมาะที่เด ินอยู่ข ้างทางรถไฟ ที่เดิน 
อยู่ข ้างป่าละเมาะและมีซากฟอสซิลหอย หอยโซ่งทางธรณีเซตหนื่งคาดว่าเป็น 

ตรงนี้เป ็นหอยที่กลายเป ็นหินอยู่ตามข้างทางรถไฟอยู่ข ้างป่า 
ละเมาะในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ อยู่กลางถนน ถ้าหากว่ายกตัวอย่างท่านจะทำ



นางซุลีวันทม่ สายสิงห์ทอง อย่างไรท่านต้องไปขวนชุมชนบอกชุมชนในพื้นที่ของบ้านสบป็าดทุกคนเห็นว่า 
ทีป่รึกษานายกอบจ.ลำปาง เป็นธรรมชาติที่เราต้องศึกษาว่ามากี่แสนล้านปีหรือเป็นล้านปีแล้วก็ยังไม่ทราบ

ล้ามีการประชาสัมพันธ์ออกไปเมื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ายินยอมจะทำลงไป 
สำรวจเมื่อสำรวจแล้วเราต้องมีการจัดอบรมให้มัคคุเทศก์ และให้ผู้ประกอบการ 
ท ัวร ์ให ้ไต ้ร ู้เพราะว ่าในอนาคตต่อไปม ีการคาดการณ ์ว ่าการท ่องเท ี่ยวเราจะ 
เปลี่ยนไปคงจะไม่มากันเป็นรถทัวร์แต่น่าจะเป็นแบบรถตู้จำนวนคนจะน้อยลง ถ้า 
เป ็นแบบนี้อบต.สบป็าดเห ็นด้วยก ับเรา เม ื่อท ุกคนมาจะต้องมาที่ตรงนี้ก ่อน 
เพ ื่อท ี่จะมาฟ ้งการบรรยายในท ี่ตรงน ี้ม ีอะไรบ ้างและหอยห ินท ี่เราค ้นพบม ี 
ความสำคัญอย่างไร ได้มีซาวบ้านเอาส่วนกลมยาวๆเป็นไล้ชองหอยโข่งเอามาทำ 
เป ็น เค ร ื่อ งป ระด ับ บ ้าน เราเร ียก ว ่าข ่าม  (อย ู่ยงคงกระพ ัน ) เอ าม าท ำเป ็น  
เครื่องประดับมากมายมีขายเยอะแยะแถวสบป็าด ถ้าหากนักท่องเที่ยวเข้ามาพิง 
บรรยายสรุปแล้วจะมีคนพาไปหอยหินที่ว ่านี้ไม่อยู่ใบพิพิธภัณฑ์แต่จะอยู่ตาม 
ธรรมชาติท่านจะต้องนั่งมอเตอร์ไซต่ไปตรงนี้ก็จะเกิดรายได้กับชาวบ้านที่รับจ้างขี่ 
มอเตอร์ไซต์พาไประยะทางไม ่ไกลอาจจะรอบละสิบบาทยี่ส ิบบาท และใน 
ระหว่างนั้นท่านสามารถที่จะทำจุดแวะซมเป็นร้านกาแฟเล็ก  ๆ ไปน่ังแวะซมใน 
บ้าละเมาะหรือทำเป ็นจุดขายของที่ระลึกอันนี้ยกตัวอย่างท่านอาจจะทำได้ใน 
เหมืองแม่เมาะเองที่มีซากฟอสซิลหอย หอยนํ้าจืดฝาเดียวที่มีแนวยาวที่สุดในโลก 
แต่เข้าใกล้ใม,ได้เพราะยังไม่มีการอนุรักษ์ไว้ เพื่อมีการศึกษาดิฉันเคยเข้าไปใกล้ 
สมัยเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัด พอเรากระทืบเท้าแรง  ๆ หอยก็จะร่วงลงมา 
ตรงนี้เป ็นอันตรายต่อการที่จะรักษาไว้ให ้คงอยู่ตลอดไปแต่เราอาจจะทำเป ็น 
โมเดลโชว์ไว้ข้างนอกที่พิพิธภัณฑ์หรือที่กองทุนหรือที่พิพิธภัณฑ์ซากโบราณใน 
เมือง อบจ.ลำปาง ก็ได้เมื่อเราได้มานั่งพิงบรรยายสรุปแล้วอยากเข้าซมก็เช้าไปที่ 
พิพิธภัณฑ์แม่เมาะมีโมเดลโชว์และเมื่อซาวบ้านรู้มีความและต้องการที่จะมีส่วน 
ร่วมกับเราแน่นอน อย่างน้อยเขาก็ชายได้ในการทำสิ่งประดิษฐ์ของที่ระลึกที่เป็น 
ซากเหล่านี้ขายได้ชาวบ้านก็ได้เงินหรือแม้กระทั่งเรื่องชองพุทธศิลบ้ เรื่องของ 
วัฒนธรรมประเพณีท ่านเคยทราบหรือไม่ว่าท ี่จ ังหวัดสำปางมีลายบูรผฆฎะที่ 
สมบูรณ์ที่สุด ๕ แห่งทั้งๆที่มีตอนนี้!,นประเทศไทยมีลายบูรณฆฎะที่สมบูรณ์ที่สุด 
อยู่ในวัด ๖ แห่ง ๕ แห่งอยู่ในเมืองลำปาง อยู่ในจังหวัดลำปางท่านอาจจะทำเป็น 
พัดใบลานขายควบคู่กับหีบธรรมหีบธรรมชองจังหวัดสำปางเป็นหีบธรรมที่มีมาก 
ที่สุดและสวยที่สุดและยังสมบูรณ์อยู่หลายวัด แต่ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนเมื่อไป 
ตามวัดเราอาจจะทำหีบธรรมจำลองล้าขายเฉพาะหีบเปล่า  ๆ อันละห้าสิบบาท 
แต่ล้าทำใบลานจำลองและมีการสอนการศึกษาเขียนภาษาโบราณภาษาล้านนา 
ณ ท ี่ตรงน ั้นน ักท ่องเท ี่ยวมาถีงก ็อยากเข ียนอยากเรียนรู้ว ่าจะสะกดซื่อต ัวเอง 
อย่างไรจารึกเข้าไปในใบลานเราก็ใสในหีบธรรมก็สามารถขายไต้ล่งให้ก็หนี่งร้อย 
บาทถ้าเป ็นแบบนี้ไค้จ ุดท่องเท ี่ยวก็จะเกิดและซาวบ้านก็จะไต้เง ินในตัวเม ือง 
จังหวัดลำปาง มีหลายวัดรวมทั้งที่อำเภอเกาะคาที่สบตุยเห็นอยู่หลายวัดและยัง 
ไม่ไต้ทำการศึกษาสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้และท่านนายก



นางขุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง 
ท่ี,ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง

นายสมพร นาคพิทักษ์ 
ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง

พูดถึงอุทยานถํ้าผาไทย ถ้าหากมีการเรื่องเที่ยวเซิงผจญภัยหรือเซิงกีฬาที่อุทยาน 
ถํ้าผาไทยมีหลายอย่างที่อยู่ในนั้นมีการปีนเขา ดำถา ปีนหน้าผารวมทั้งมีโครงการ 
ที่จะจิบกาแฟมีร้านกาแฟหน้าผาก็ได้เห็นว่าจะมีการเตรียมการต่อไปสิ่งเหล่านี้ 
นักท่องเที่ยวที่จะมาเราต้องแยกส่วนจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ฝืงตัวอยู่ในพื้นที่นั้นๆ 
อย่างน้อยสิบสิ่สิบห้าวันเพราะอาจจะท่องเที่ยวตามที่อยากเที่ยวได้ไมใช่มาโดย 
รถทัวร์ ถ้ามารถทัวร์ก็แค่มาถ่ายรูปมาซมดอกดินเพราะมีที่นี้ที่เดียว อุทยานถํ้าผา 
ไทยท่านสามารถที่จะไปคิดต่อยอดได้แต ่ท ี่ท ่านจะต่อยอดท่านช่วยกรอกใน 
แบบฟอร์มที่แจกให้ท่านเห็นว่าจะเป็นไปตามนี้จุดไหนโดดเด่นและมีซาวบ้านเห็น 
ด้วยเข้ามามีส่วนร่วมกับเราท่านก็ใส่ไปในฃ้อที่หนึ่งส่วนข้อสองแหล่งท่องเที่ยวที่ 
อยู่ในพื้นที่ของท่านที่ติดอันดับอยู่แล้วท่านก็ใส่มาข้อสองข้อสามแหล่งท่องเที่ยวที่ 
ท่านมองเห็นว่ายังไม่ได้ทำท่านก็ใส่มาในข้อสาม สำหรับหัวข้อที่สิ่ปราซญ์ซาวบ้าน 
มีหรือไม,ในพื้นที่ของท่านมีผู้ประกอบการทัวร์หรือไม่มีมัคคุเทศก์ แยกเป็นสอง 
ส่วนเป็นไกด์พ ื้นถิ่นกับไกด์เยาวชนท่านช่วยกรอกมาด้วยหรือท่านมีอย่างอื่น 
เพิ่มเติมท่านก็ใส่มาด้วย เช่นที่ผาหอบผาหอบถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แปลก 
มากที่ซ ัดเจนและมีอะไรที่คนเหนือจะไม่เคยเห็นว่ามีเรือคยักมีการพายเรือใน 
แม่นํ้าที่เป็นการพายเรือที่ไม่ใช่เป็นของภาคเหนือส่วนใหญ่ที่เราจะพบเห็นก็คือ 
ภาคใต้หรือว่าชายทะเลมากกว่าขายทะเลก็เป็นเฉพาะขายทะเละที่เป็นทางธรณีที่ 
สามารถพายเรือคยักได้หรือการดำถํ้าจะเป็นแบบนี้มากกว่าสิ่งเหล่านี้ถามว่าจะมี 
การประซาสัมพันธ์หรือไม่ถ้าหากยังไม่ได้ทำแผนที่ซ ัดเจนเราทำไปแบบไม่มี 
จุดหมายงานเหล่านี้ก็จะไม่สำเร็จแต่จะสำเร็จได้อย่างไรก็ต้องอยู่ที่ทุกท่านต้องมี 
ส่วนร่วมและทุกท่านต้องเข้าไปคลุกคลีกับซาวบ้านกับประซาซนในพื้นที่ของท่าน 
ซักซวนให้เขามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจงานจึงจะสำเร็จ ยกตัวอย่างที่โรงเรียน 
วอแก้วเป็นเรื่องซองการศึกษาแต่เมื่อได้คุยกับท่านที่ปรึกษาสมพร นาคพิทักษ์ 
แล้ว เราทราบว่าท ี่โรงเร ียนวอแก้วก ับขุมซนวอแก้วในหลายๆอย่างท ี่จะเป ็น 
รูปธรรมในด้านนี้เป็นเรื่องการศึกษาผนวกของการท่องเที่ยวอยากจะซอเซิญท่าน 
ที่ปรึกษาได้ให้แนวคิดทางด้านนี้ สักเล็กน้อย ขอขอบคุณ 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ทุกท่าน เรื่องการท่องเที่ยวเซิงนิเวศน์ผมคิดว่าในขณะนี้เป็นเทรนที่คนน่าสนใจ 
เป็นอย่างมากเช่นเดียวกันในส่วนของโรงเรียนวอแก้ววิทยา มีพื้นที่ติดอุทยานด้วย 
จากการที่ได้เข้าไปสำรวจในเบื้องต้นร่วมกับขุมซนเราก็เห็นศักยภาพหลักหลาย 
ด้านที่จะทำให้พื้นที่วอแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่โดยใช้ฐานที่โรงเรียนวอ 
แก้ววิทยาเป็นจุดสำคัญในการที่จะพัฒนาที่เราเรียกว่าเราจะจุดไฟ ที่วอแก้วโดย 
ใช้ฐานโรงเรียนเป็นหลัก หลายวันที่ผ่านมาจะเห็นว่าท่านนายกตวงรัตน์ โล่สุนทร 
ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาได้ทุ่มงบประมาณมากพอสมควรในปีนี้ ๑๕ ปีที่ 
ผ่านมาเรื่องการศึกษาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา เรายอมรับว่ายังไม่อาจเป็นไป 
ตามท ี่ต ้องการเป ็นไปตามเป ้าหมายท ี่เราวางไว้ต ั้งแต ่เราได ้เร ิ่มโอนโรงเร ียน 
กลับมาสู่เราการทำงานคงต้องใช้ระบบ,บูรณาการเช่นเดียวกัน
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ลำปาง ธออเวลโ^ เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเริ่มต้นในการทำงานด้านการศึกษา 
บูรณาการกับการท่องเที่ยวบูรณาการกับการพัฒนาอาชีพ ทำไมเราต้องซื้อโดรน 
ทำไมเราถึงอยากได้แท็ปเลตสิงเหล่านี้ก ็มีแผนที่จะทำเพื่อที่จะให้การศึกษากับ 
เยาวชนในท้องถิ่นจะสร้างอาชีพให้ห้องถิ่นจะเพิ่มเติมการท่องเที่ยวให้ห้องถิ่น 
เซ่นเดียวกันเพราะในขณะนี้เราเชื่อว่าเรื่องการท่องเที่ยวเราไม่อยากเห็นคนมา 
เที่ยวแค่วันเดียวแล้วก็กลับไปลำปาง ธ6๐เวล^ อบจ.ลำปางจะเป็นหลักก็คิดว่า 
ล้าเขามาต้องมาอย่างน้อย ๓-๕ วัน ทำอย่างไรเราจะมืบ้านต้นไม้สวย  ๆไว้
ในวนอุทยานแห่งนี้ท่านอาจจะยังไม่รู้ว ่าวอแก้วนั้น มีนั้าตกแม่ไพรที่เป็นอัน
ชินมากมีขุนเขามีป่าไม้มีลำนํ้าที่อาจจะบอกไต้เลยว่าเป็นไฮไลท์ของลำปางแห่ง 
หน ึ่งม ีท ี่ป ีนเขาขาวต ่างขาต ิชอบมากเช ื่อว ่าถ ้าน ักท ่องเท ี่ยวเหล ่าน ี้ได ้ร ับการ 
ประชาสัมพันธ์ที่ดีดังเซ่นท่านธยานี ศรีโรจนกุล ไต้ให้คำเสนอแนะผมเห็นด้วย 
เป็นอย่างยิ่งเราจะใช้มือเล็ก  ๆ มือเด็ก  ๆ ในการที่จะประขาสัมพันธ์ในการที่เรา 
จะทำภาษาเราจะทำภาษาไทยอย่างเด ียวไม ่ได ้ เราต ้องม ีภาษาอังกฤษ ภาษา 
เกาหลี เราต ้องม ีภาษาจ ีน และต้องมีภาษาอื่นๆ เพราะฉะนั้นการศึกษาต้อง 
บูรณาการค่อนช้างมากในยุคต่อไปนี้ที่โรงเรียนวอแก้วจะเดินต่อไปเมื่อวาบได้เช้า 
ไปโรงเรียนวอแก้ววิทยากับท่านรองวราวุฒิ หน่อคำ และได้พบปะกับผู้นำขุมซน 
บางส่วนทุกคนเห็นด้วยว่าการที่เราจะเข้านํ้าตกแม่ไพร ไม่จำเป็นต้องสร้างถนน 
แล้วเพราะการที่สร้างถนนเพื่อความสะดวกสบายอาจจะทำให้คนบางคนไม่อยาก 
ไปการเดินทางอาจจะต้องใช้ช้าง ม้าหรืออาจจะใช้เกวียนโบราณเพื่อพาคนเหล่านี้ 
ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าและจะมาอยู่กับเราหลาย  ๆ วันสิ่งเหล่านี้ 
คือ ธ 6 0 เวล^ ที่พวกเรากำลังจะคิดและทำกันเชื่อว่าในขณะนี้คนที่วอแก้วเริ่ม 
ตื่นตัวเริ่มที่จะทำงานเรื่องนี้กันมากขึ้นการประขุมเดือนนี้ที่จะมีการประขุมสัญจร 
ตำบล ซึ่งท่านสมาชิกทั้งสองท่านที่อยู่ในเขตห้างฉัตรได้มาร่วมประขุมกับพวกเรา 
โดยตลอดก็จะได้มีการพูดจาในเรื่องลำปาง (วิ60|ว3โ^ กันให้มากขึ้น ลำหรับวอ 
แก้วมีการประขุมสัญจรของเราทุกเดือนจะมีหน่วยงานทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น 
วนอุทยานไม่ว่าจะเป็น อสม. ไม่ว่าจะเป็นผู้นำขุมขนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ 
จะมาพูดจากัน การไฟฟ้าก็จะมาพูดจากัน โดยพ่อกำนันดำริห์พวกเราอาจจะรู้จัก 
บางส่วน สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าโรงเรียนวอแก้ววิทยาก็จะเป็นฐานที่จะให้ความรู้ ฐาน 
ที่จะนำเด็กและเยาวชนและใช้สื่อ ใช้การเรียนรู้จากจุดนี๋ให้เกิดขึ้นหลายคนคิดถึง 
เรื่องการทำ อย่างเดียวอาจจะสนับสนุนคนได้บ้างบางส่วนแต่จะทำ
อย่างไรสมมุติว่าเรามีทุ่งลาเวนเดอร์หรือพรรณไม้เพราะว่าที่นั้นเย็นมากเราต้อง 
ปรึกษากับอุทยานว่าเราจะทำอย่างไรเราอาจจะต้องปรึกษากับทางขุมซนซึ่งที่นั้น 
มีอยู่เจ็ดหมู่บ้านที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าที่ที่อื่นๆ อำเภออื่นๆ ก็มีเสน่ห้ในตัว 
ท่านที่ปรึกษาขุลีวันทน์ ก็ได้บอกว่าเราจะทำโรงเรียน ธ6๐[วล^ ก็แน่นอนผมก็ 
อยากจะเชิญซวนทุกท่านคงไม่ใซ่ที่โรงเรียนวอแก้ววิทยาอย่างเดียวแต่อาจจะมีที่ 
อ ื่นด ้วยท ี่จะทำโรงเร ียน ธ60เวล^ ยกต ัวอย ่างเซ ่น โรงเร ียนแจ้ช ้อนวิทยาม ี 
ศักยภาพค่อนช้างดีหรือที่อื่นๆอาจจะไม่สามารถอธิบายได้เพราะว่ามีเวลาจำกัด 
ผมจีงอยากจะเรียนเชิญทุกท่านในพื้นที่ของท่านในโรงเรียนที่ท่านดูแลรักษาอยู่
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นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ 
นายมิตร ธรรมวงศ์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

หรืออาจจะรับผิดขอบโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ดีผมคิดว่าในขณะนี้โรงเรียนก็เป็น 
ฐานหนึ่งจะเข้ามาข่วยในตอนนี้โรงเรียนวอแก้วก็กำลังทำงานเรื่องนี้กันอยู่ต้อง 
ขออภัยยังทำแผนไม่เสร็จถ้าเราทำแผนเสร็จแล้วและรวบรวมข้อมูลสิ่งที่เกี่ยวข้อง 
แล้วก็จะนำมาผนวกรวมกับท่านที่ปรึกษาซุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ได้ทำขอนำ 
เร ียนว ่าส ิ่งเหล ่าน ี้จะเป ็นประโยชน ์ก ับประซาซนในพ ื้นท ี่เป ็นประโยชน ์ก ับ 
การศึกษาในพื้นที่จะเป็นประโยชน์กับการสร้างอาชีพในพื้นที่ที่สำคัญก็คือซื่อเสียง 
ของจังหวัดลำปางผมคิดว่าในยุคต่อไปนี้ก็คงต้องเปิดในเรื่องของการท่องเที่ยวเชีง 
อนุรักษ์ เซ ิงพื้นที่ท ี่เราเรียกว่าลำปาง ธ6๐(วล^ให้มากขึ้น ขอเรียนไว้เบื้องต้น 
เท่านี้ ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านมิตร ธรรมวงศ์

เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา 
องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมมิตร ธรรมวงศ์ สมาชิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา วันนี้ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ไต้พิง 
เรื่องของลำปาง (ร6๐[วลโ^ ตัวผมเองก็ตั้งใจที่จะทำเรื่องการท่องเที่ยวมาตั้งแต่เข้า 
รับตำแหน่งย้อนไปเมื่อ ๑๐ ปีในเรื่องของมนุษย์โบราณหรือถํ้าผาบ่อง ที่อำเภอ 
เกาะคา ประขาขนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีการพัฒนาชุมซน 
ซาวบ้านทุกคนท่านนายกเองก็ให้เกียรติไปเยี่ยมซมมาแล้วคาดว่าน่าจะเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวไต้เพราะเรามีประฏิมากรรมธรรมชาติที่ไต้สร้างไว้ให้เราอยู่แล้วแต่เรา 
ยังไม่มีใครมาเจียระไนเพชรเม็ดงามตรงนี้ ผมพยายามอย่างยิ่งที่จะร่วมกับชุมซน 
ท ี่จะลงไปสำรวจถํ้าตรงนี้นที่ม ีอยู่เขาเรียกว่าถํ้ามนุษย์โบราณหรือถํ้าตระกร้า 
แหล่งที่ค้นพบมาประมาณ ๒๒ ปีที่ผ่านมาแต่เราก็ยังไม่ได้ขับเคลื่อนขยับเพราะ 
เป็นพื้นที่ที่ทรัพยากรธรณีเรื่องของบ่าไมีในส่วนตรงนี้ผมยินดีแทนซาวบ้านว่า 
เม ื่อไหร่จะสร้างพัฒนาสักที ท ่านนายกก็ให ้นโยบายไว ้เพราะอยู่ในระหว่าง 
รวบรวมข้อมูลที่จะทำและวันนี้ผมเห็นความชัดเจนขึ้นมาผมดีใจจริง  ๆ ที่ตรงนี้จะ 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับถนนสายวัฒนธรรม อำเภอเกาะ 
คาที่ม ีแหล่งท ่องเท ี่ยวหลายแห่ง ไม่ว ่าจะเป ็นวัดพระธาตุจอมปิง วัดพระธาตุ 
ลำปางหลวง วัดไหล่หินหลวงเป็นปูฃนียสถานที่สำคัญทั้งนั้นเลย และทะลุไปออก 
พื้นที่อำเภอห้างฉัตรเชื่อมกับวอแก้วได้เป็นเส้นทางสายวัฒนธรรมที่คนมาเที่ยว 
ตรงนี้ และเชื่อมโยงกับอำเภออื่น หรือไปจังหวัดเชียงใหม่ไต้เข่นกัน ตรงนี้ผม 
อยากเห็นแนวทางพัฒนาที่ข ัดเจนลงสึกถ้าท่านที่ปรึกษาจะลงพื้นที่ไปสำรวจ 
ด้วยกันผมยินดีอย่างยิ่งที่จะนำซม จะดูแหล่งเชื่อมโยงต่าง  ๆ เหล่านี้ด้วยกัน ใน 
เส้นทางสายวัฒนธรรมของอำเภอเกาะคา ผมต้องขอบคุณคณะผู้บริหารที่ไดให้ 
ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทุก  ๆ มิติ ท ุกๆ ยุทธศาตร์ แบบที่กล่าวไว้ว่าจัดงบ 
แบบสมดุล ผมดีใจที่คณะผู้บริหารไต้มองภาพรวมแบบนี้ เราจะเดินไปด้วยกัน 
ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านอำนวย วรญาณกุล



๒๐

นายอำนวย วรญาณกุล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมอำนวย วรญาณกุล สมาซิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเมืองลำปาง ผมจะบอกว่าการ 
ทำ โ5โ6560*3ป0 ก เมื่อสักครู่ถือเป็น ?โ656ก1:31:1๐ก ที่ดี ไม่ได้เห็นสิงเหล่านี้มา 
นาน ผมอยากจะบอกว่าส ิ่งท ี่ท ่านผู้บริหารทุกท ่านที่เสนอในวันนี้ ผมว่าเป ็น 
วิสัยทัศน์ สะท้อนว่าสิ่งที่เราจะทำ ณ วินาที จับต้องไม่ได้ แต่เป็นกระบวนทัศน์ที่ 
จะแสดงให้เห็นว่าลำปางของเราจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ศัพท์การตลาดจะมืคำ 
ว่า 8๒6 00630 คือทะเลสีนี้าเงิน แตกต่างจาก 86ช 00630 หมายความว่าแต่ 
เด ิมธ ุรก ิจท ่องเท ี่ยวเซ ่น เชียงใหม่ เช ียงราย เราจะไปสู้เขาไม่ได้ เขามีแหล่ง 
ท ่องเท ี่ยวเขาอยู่แล้ว ใคร  ๆ ก็ไปที่เชียงใหม่ แต่ถ้าหากเราเปิดตลาดใหม่ 8๒6 
๐0630 ตลาดธรณีวิทยา นั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวจะมืแหล่งท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้น ถามว่านาทีนี้เราได้โปรโมทแล้วหรือยัง ยังไม่ถึงเวลา แต่เราต้องเตรียม 
แหล่งท่องเที่ยวไว้ก่อนว่า วันข้างหน้าถ้าเราคิดถึง ธรณีวิทยา 660(331"^ คิดถีงที่ 
ไหน คิดถึงลำปาง นี่คือวิสัยทัศน์จริง  ๆ เลย ที่เราจะสร้างให้คนลำปาง และอยู่กัน 
อีกเป็นสิบปี ถามว่าธรณีวิทยาแบบง่าย  ๆ ข ้ามเขามาลำปาง ล้อมรอบด้วยแอ่ง 
ลำปาง ขัดเจนว่าต้องมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาแน่นอน ง่าย  ๆ ผมกลับบ้าน 
ทุกวันผมจะมองไปที่ดอยฝรั่ง ผมสังเกต (วิ60|33โ^ ง่าย  ๆ เลย หลังดอยฝรั่งจะ 
เรียบ เพราะเกิดมานานแล้ว โดนฝนอะไร เราสามารถสอนลูกสอนหลานได้ ขอ 
อนุญาตโรงเรียนวอแก้ววิทยา เป็นหลักสูตรก็ได้ขวนเด็ก  ๆ มาดู (วิ60เ33โ^ นํ้าตก 
แม่ไพร ผมไปเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว เล่นนํ้าสนุกมาก ผมอยากจะนำเร ียนให ้ท ่าน 
สมาซิกทราบว่า ณ เวลานี้ เราอาจจะยังมองไม่เห็นภาพ แต่อีกสักพัก ส่ิงท่ีเราทำ 
จะแบ่งเป ็น ๒ ส่วน ศ ักยภาพแหล่งท ่องเท ี่ยว เซ่น ผาน่อง เราต้องไปพัฒนา 
ศักยภาพของเขา แต่ (วิ6๐|ว3โ^ เป็นศักยภาพของจังหวัดลำปาง เป็นภาพใหญ่ 
เลย ขออนุญาตฝ่ายบริหารให้เสริม ? โ6560๒1:10ก สิ่งที่จะดามมาคืออะไร ขยาย 
ความไปอีก ใส่ข้อมูลว่าสิ่งที่จะตามมาจะได้อะไร ซ่วงก่อนจะมี 006  0๒7 *กํเว 
นักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่ ก็ข้ามไปยังสุโขทัย เพราะเขาไม่รู้จะไปท่องเที่ยวที่ไหน 
ในจังหวัดลำปาง เพราะศ ักยภาพแหล ่งท ่องเท ี่ยวเราย ังไม ่พ ัฒ นา ส ิ่งเหล่าน ี้ 
(วิ6๐|33กั; จังหวัดอื่น  ๆ ตามเราไม่ทันแล้ว เราไปแล้ว ต้องขอบคุณ อีกไม่กี่ปี 
ข้างหน้า และกระบวนการทำ ก็ต้องมีความร่วมมือจากหลาย  ๆ ฝ่าย ในความ 
ขัดแย้งทำให้การงานล่าข้า ก็ฝากให้ท่านสมาซิกทุกท่าน สิ่งที่เรากำลังทำ ถึงแม้ 
จะไม่ใซ่หน้าที่หลักของเรา แต่สิ่งที่เราโชว์ความเป็นผู้นำทางความคิดให้องค์กร 
อื่น  ๆ ที่เป็นองค์กรหลักเมื่อเขามาแล้วก็ไป เซ่น ททท.ผูบ้ริหารมาเขาก็ย้ายตาม 
ระยะเวลา แต่คนลำปางเราต่างหากที่จะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให ้เขาเห็น ให้เขา 
อยากจะทำร่วมกับเรา เสนองบประมาณมา1ช่วยกันผลักดัน จากจังหวัดลำปาง 
เมืองรอง ให้เป็นเมืองหลัก สุดท้ายนี้ก ็ต ้องขอขอบคุณข้าราชการที่ท ุ่มเทการ 
ทำงาน ผ่านข้อบัญญ่ต ขอขอบคุณทั้งท่านผู้บริหาร และข้าราชการทุกท่าน 

นายบุญเลิศ แสนเทพ - ขอเชิญท่านประสิทธึ๋ เตซะปลูก
รองประธานสภาฯ



นายประสิทธ๋ึ เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภา
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมประลิทธี้ เตซะปลูก สมาขิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเมืองลำปาง สืบเนื่องจากฝ่าย 
บริหารได้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง เพื่อจะทำการท่องเที่ยวให้กับ 
จังหวัดลำปางเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ถือว่าบริบทของลำปางจะดีฃึ้นกว่านี้ ถ้าเรามี 
การเปีดเมืองในอนาคต เรามีการเตรียมการรองรับเพื่อให้จังหวัดลำปางเรา เป็น * 
แหล่งรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งบริบทแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ในพื้นที่ผมเองก็จะ 
เป็นการท่องเที่ยวเซิงธรรมฃาติ แบบฟอร์มที่ให้มาจะกรอกส่งให้ฝ่ายบริหารต่อไป 
อีกหนึ่งเรื่องสืบเนื่องมากจากคุณแม่ท่านถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภา คุณแม่ 
เพลินพิศ บ ุปผาเจริญ  ได ้เส ียช ีว ิตท ี่โรงพยาบาลลำปาง พวกเราซาวองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ฃอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณ 
แม่ในครั้งนี้ เรียนเขิญท่านสมาขิกทุกท่าน ร่วมรดนํ้าศพที่วัดคะตึกเชียงมั่น ใน 
เวลา ๑๖.๐๐ น. ขอขอบคุณ
-ผมขอพักการประขุม ๒.๑๕ นาที ขณะนี้เวลา ๑๑.๔๕: น. จะเริ่มประขุมต่อ 
เวลา ๑๔.๐๐ น.

------------------------- พักการประขุม ๒.๑๔ นาท-ี---------------------------------------

เริ่มประขุม
นางสมพร กาไวย์ 
เลขานุการสภาฯ

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

เวลา ๑๔.๐๐ น.
บัดนี้สมาขิกครบองค์ประขุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ประธานดำเนินการ
ประขุมตามระเบียบวาระ
-ผมขอดำเนินการประขุมต่อในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ 
-มืสมาขิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามในวาระนี้ฃอเชิญ
-เขิญฝ่ายบริหาร

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน

กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ ขอขอบคุณ

นายบุญเลิศ แสนเทพ -ตามที่ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติขออนุมืติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันตาม
รองประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ต่อสภา

ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยฃน์ต่อส่วนรวมถือว่าเป็นกรณี 
จำเป็นและเร่งด่วน กอปรกับใกล้จะสิ้นปีงบประมาณและหากล่าข้าจะก่อเกิด
ความเสียหายแก่องค์กร ผมจึงอนุญาตให้เสนอญัตตินี้ด้วยวาจาต่อสภา และ 
ผมขอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประขุมครั้งนี้
•ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ •ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำปาง ม ีความจำเป ็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (0 0 ห 0  
๑๙) ที่ระบาดอยู่รัฐบาลมีนโยบายในการระงับการแพร่เชื้อโรคดังกล่าว โดยงดจัด 
กิจกรรมการประชุม สัมมนา และกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประขาขน เป็นเหตุ 
ให ้งบประมาณรายจ่ายที่ต ั้งจ ่ายไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงม ีเง ินเหลือจ่าย 
จำนวนเงิน ๑๐,๒๒๕,๐๐๐.- บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ประกอบกับมีถนนสายทางที่อยู่ในความรับผิดขอบขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ชำรุด เสียหาย และมีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครอง 
ส ่วนท ้องถ ิ่นในจ ังหวัดลำปางม ีความชำร ุด เส ียหาย ประขาขนได้ร ับความ 
เดือดร้อนในการใช้ถนนในการเดินทางไปประกอบอาชีพ จึงมีความจำเป็นจะต้อง 
ซ่อมสร้างให้ถนนได้มาตรฐาน ประซาขนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน 
การเดินทาง โดยเสนอญัตติด้วยวาจาต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางใน 
คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 
๓ ในวันที่ ๒๙ ก ัน ยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้นในขณะนี้อยู่ในซ่วงสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไม่สามารถที่จะดำเนินการหาผู้รับ 
จ้างหรือก่อหนี้ผูกพัน เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ได้ จ ึงม ีความจำเป ็นท ี่จะต ้องก ันเง ินงบประมาณดังกล ่าวไว ้ เพ ื่อดำเน ินการ 
ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอเสนอญัตติขอกันเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน 
๑๐,๒๒๕,๐๐๐.- บาท(สิบล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวาจาในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ 
เก ็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๕๙ “ในกรณีที่ม ีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ด ินและ 
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใข้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
ระยะเวล าห น ึ่งป ี” รายละเอ ียดตาม เอ กส ารท ี่แน บ ม าพ ร ้อม น ี้ เพ ื่อให ้การ 
ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอเรื่องดังกล่าวให้ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ต่อไป

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ 
นายซาญณรงค์ มาเรียน 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

-ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะ 
อภิปรายหรือไม, - ขอเชิญท่านซาญณรงค์ มาเรียน
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขาญณรงค์ มาเรียน สมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่ทะ การอนุมัติกันเงินกรณี



๒๓

นายชาญณรงค์ มาเรียน 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

นายไกรเซฐ ทองบุตร 
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน หน้าที่ ๒ โครงการที่ ๓ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟิลตํ 
คอนกรีต บ้านแม่สุขวังเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังซ้าย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
ไม ่น ่าจะใช ่อำเภอแม ่ทะ น ่าจะพ ิมพ ์ผ ิดพลาด ขอให ้ท ่านประธานสภาช ่วย 
ตรวจสอบด้วย
•พิมพ์ผิดพลาด ไมใช่อำเภอแม่ทะ ที่ถูกคือเปีนอำเภอวังเหนือ เจ้าหน้าที่จะแก้ไข 
-จากการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕:๖๔ มีสมาซิกสภาได้สอบถามประเด็นเรื่องการอุทิศที่ดินในส่วนราชการ วัด 
หรือโรงเรียนว่า ในการจัดทำโครงการ อำนาจสิ้นสุดที่ผู้อำนวยการ เจ้าอาวาส
หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นอีกหรือไม่ วันนี้เราได้เช ิญคุณไกรเซฐ ทองบุตร 
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ ได้มา 
ตอบข้อซักถามในประเด็นดังกล่าว 
- ขอเชิญคุณไกรเซฐ ทองบุตร
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน และผู้บริหารทุกท่าน ผมไกรเซฐ ทองบุตร 
ตำแหน่งนิต ิกรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิต ิการ ขอ 
อนุญาตเรียนซี้แจง กรณีการก่อสร้างหรือตำเนินกิจการใด  ๆ ในที่ดินของวัด มี 
หนังสือตอบข้อหารือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ของกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๔.๓/ ๒๐๑๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นการ 
หารือในประเด็นการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 
ทางพระพุทธศาสนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในกรณีที่หารือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อหารือดังนี้ กรณีที่องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดภูเก็ตจะตำเนินการใด  ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยใข้ที่ดิน 
ของวัดต้องปฏิบ ัต ิให ้ถ ูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๓๓ กำหนดว่า ที่วัดและที่ 
ซึ่งขึ้นต่อวัด มีดังนี้ (๑) ที่วัด คือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น (๒) ท่ีธรณีสงฆ์ 
คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด และ (๓) ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้ 
วัดหรือพระศาสนา มาตรา ๓๗ กำหนดว่า เจ้าอาวาสมีหน้าที่ กล่าวคือ ตาม (๑) 
ที่วัด คือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น (๒) ที่ธรณีสงฆ์ คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของ 
วัด และ (๓) ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผู้อ ุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา 
มาตรา ๓๗ กำหนดว่าเจ้าอาวาสมีหน้าที่ กล่าวคือ ตาม (๑) บำรุงรักษาวัด จัด 
กิจการและศาสนาสมบัติชองวัดให้เป็นไปด้วยดี และมาตรา ๔๐ กำหนดว่าศาสน 
สมบ ัต ิแบ ่งออกเป ็นสองประเภท กล่าวค ือ (๒) ศาสนสมบัต ิชองวัด ได้แก่ 
ทรัพย์ส ินของวัดใดวัดหนึ่ง และวรรคสาม กำหนดว ่า การด ูแลร ักษาและ 
จัดการศาสนสมบัติชองวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และ 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ.๒๕๐๕ ได้วางหลักเกณฑ์ในการจัดการศาสนสมบัติของวัดได้ โดยให้เช่า 
เท่านั้น ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะใช้ที่ดินของวัดในการ 
ตำเนินการตามอำนาจหน้าที่จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งตาม



นายไกรเซฐ ทองบุตร
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

นายมิตร ธรรมวงศ์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ 
นายไกรเขฐ ทองบุตร 
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

กฎกระทรวงการที่เจ้าอาวาสจะอนุญาตได้ จะต้องมีมติของมหาเถรสมาคม ได้รับ 
ความเห็นขอบจากเถรสมาคมก่อน และการอนุญาตให็ใฃ้ที่ดินของวัด จะต้องมี 
ค่าตอบแทนคือค่าเข่า จะเป็นการให็ใฃ้เปล่าไม่ได้ เป็นไปตามกฎหมายของคณะ 
สงฆ์ ขอตอบในส่วนของการใช้ที่ดินของวัด ขอขอบคุณ 
ขอขอบคุณ คุณไกรเซฐ ทองบุตร นิติกรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ มีสมาซิกท่านใดมีช้อซักถาม หรือจะอภิปรายหรือไม่
- ขอเซิญท่านมิตร ธรรมวงศ์
เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา 
องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมมิตร ธรรมวงศ์ สมาซิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา ขออนุญาตสอบถามท่านนิติกร 
อีกครั้ง ในกรณีท ี่โรงเรียน เข่น โรงเร ียน ก ถูกยุบโรงเร ียนไปเรียนรวมกับ 
โรงเรียน ข ถ้าหากองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต้องการใช้พื้นที่โรงเรียน ก 
จะต้องเป ็นอำนาจหน้าท ี่ของผ ู้อำนวยการโรงเร ียน ข หรือไม่ หรือต้องไปยัง 
ลำนักงานเขตพื้นที่ หรือสำนักงานไหน ขอเรียนสอบถาม ขอขอบคุณ
- ขอเชิญคุณไกรเฃฐ ทองบุตร

เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในกรณีการใช้ประโยฃน้ในที่ดินของโรงเรียน 
ขออนุญาตขี้แจงแบบนี้ โดยปกติแล้วที่ดินของโรงเรียนเป็นที่ราชพัสดุ ดังน้ันขอ 
ตอบในประเด็นที่ราขพัสดุ เนื่องจากว่ามีกรมธนารรักษ์ได้ซักช้อมความเช้าใจ 
เกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองของโรงเรียน ตามหนังสือ 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๒/ ๑๕:๖๙ ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๔๔๗ สรุปความได้ว่า ในกรณีที่เป็นที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในการครอบครอง 
สถานศึกษา ต้องเป็นสถานศึกษาของรัฐ คือโรงเรียนรัฐ เนื่องจากสถานศึกษาของ 
รัฐเป็นนิติบุคคล ตามพรบ.การศึกษาอยู่แล้ว ดังนั้น การที่มีผู้ฃออนุญาตใช้ที่ราช 
พัสดุ ตามกฎกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการดูแลรักษาที่ราชพัสดุ ได้กำหนดไว้ ๒ 
แนวทาง ดังนี้ ๑. ถ้าผู้ฃออนุญาต'ใช้'ที่ราซพัสดุ ประสานงานกับสถานศึกษา ท่ี 
เป็นนิติบุคลนั้น สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลนั้นส่งคืนที,ราชพัสดุ ให้กับกรมธนา 
รักษ์ คือไม่ใช้พื้นที่แล้วส่งคืนให้กรมธนารักษ์แล้ว การยื่นขอใช้กับกรมธนารักษ์ 
๒. กรณีที่ไม่มีการส่งคืน คือยังเป ็นที่ของโรงเรียนอยู่ อำนาจในการพ ิจารณา 
อนุญาต ให้ผู้ฃออนุญาตใช้ที่ราขพัสดุ เช้าใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนั้น เป็นเรื่อง 
สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ผู้มีอำนาจกำหนด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ ตรง 
นี้ผมไม่ทราบรายละเอียด อาจจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานหรือไม่อย่างไร ดังน้ัน จะแบ่งได้ ๒ ประเด็น ตามที่ได้ขี้แจง 
-ฃอขอบคุณ คุณไกรเฃฐ ทองบุตร นิติกรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ มีสมาซิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายหรือไม่ 

- หากไม่มี ผมขอปีดประชุม



ปีดประ'ชุม เวลา ๑๔.๓0 น.

(ลงซ่ือ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(ลงซ่ือ) (11^  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(บายบุญเลิศ แสนเทพ)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (คนท่ี ๑)


